

ชื่อหัวเรื่อง : การดำเนินงานของบริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ไซริงค์ แพลคตอรี คัมพานี

ผู้จัดทำ : นางโสภภาพรรณ พุ่มชูศรี รหัส 90409937

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชา : ดร.วิไลพร ลีมะสวัสดิ์

ปีการศึกษา : 2539

### บทคัดย่อ

บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไซริงค์แพลคตอรี คัมพานีเป็นบริษัทที่ทำการผลิตเข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง การศึกษาการดำเนินงานของบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงการดำเนินงานในด้านแผนผังด้านการผลิต การดำเนินงานด้านการผลิต ด้านการบริหารบุคคล ด้านการเงินและการธนาคาร โดยการศึกษาได้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทาง ด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านเทคโนโลยี ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านสังคม และวัฒนธรรม ด้านการคมนาคม ด้านแรงงาน และด้านหน่วยงานราชการต่างๆ วิเคราะห์ปัจจัยภายในทางด้านการผลิต ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการเงินและการบัญชี ด้านการบริหารงานบุคคล

ขอบเขตของการศึกษาจะศึกษาแผนผังการผลิต การดำเนินงานการผลิต การบริหารบุคคลและด้านการเงินการบัญชี

วิธีการศึกษา จะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ วารสาร และเอกสารของบริษัท รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา จะใช้ข้อมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิช่วยในการศึกษา

ผลของการศึกษาบริษัทไม่สามารถที่จะหาแหล่งเงินทุนระยะยาวได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถออกจำหน่ายได้ทั้งๆที่มีลูกค้าเข้ามาติดต่อสั่งซื้อ ทั้งนี้เพราะเนื่องจากปัญหาด้านแผนผังการผลิตเข็มฉีดยายังไม่ถูกต้องตามกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้จึงทำให้บริษัทประสบกับภาวะขาดเงินหมุนเวียนซึ่งถ้าหากบริษัทสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบริษัทสามารถที่จะคืนทุนได้ในระยะ 5 ปี และยังสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทเพราะสินค้าที่ผลิตขึ้นจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีความต้องการในตลาดสูง

ปัญหาการดำเนินงานของบริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลแพลคตอรี ไซริงค์ คัมพานีคือการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีแบบแผนและขั้นตอนในการผลิตเป็นอย่างดีเพียงแต่ต้องมีการปรับปรุงในแผนผังการผลิตเข็มฉีดยาให้ถูกต้องตามสุขลักษณะของกระทรวงสาธารณสุขและควรมีการปรับปรุงด้านของงานบริหารบุคคล แต่ปัญหาในเรื่องของการเงินในระยะสั้นควรมีการแบ่งหุ้นออกขายให้กับบุคคลภายนอก เพื่อจะได้เงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้น สำหรับในระยะยาวแล้วความเป็นไปได้ของธุรกิจนี้สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้ และสามารถที่จะทำกำไรให้กับบริษัทได้มาก